

## Ang Isaiah 62 Pandaigdigang 21-Araw ng Panalangin at Pag-aayuno (Mayo 7-28, 2023)

Samahan ang mahigit 1 milyong mananampalataya na magsasagawa ng panalangin para sa Israel nang hindi bababa sa **1 oras sa isang araw sa loob ng 21 araw** (Mayo 7-28) para sa pagtaas ng mga pangako at plano ng kaligtasan ng Diyos para sa Jerusalem at Israel. Ang ilan ay manalangin nang mag-isa at ang iba ay manalangin na may kasamang 2 o higit pa (Mt. 18:20)—virtually or in-person—sa kanilang tahanan, opisina, dorm, o sa kanilang simbahan, atbp.

Ang pakikipagtulungan ng ilang libong ministeryo—kabilang sina Lou Engle, Jason Hubbard, Mike Bickle—ay nagpakilos ng **1 milyong mananampalataya** upang lumahok sa isang **pandaigdigang solemne na pagpupulong** (Mayo 7-28) upang mag-aayuno sa iba't ibang paraan at manalangin para sa mga layunin ng Panginoon para sa Israel AT upang hilingin sa Kanya na magbangon ng 100 milyong tagapamagitan para sa Israel ayon sa Kanyang pangako sa Isaias 62:6 na soberanong “magtakda,” “magtalaga,” o “magmarka” ng mga tagapamagitan na magpapaalala sa PANGINOON ng Kanyang mga pangako .

**6Sa iyong mga pader, O Jerusalem, ako'y naglagay ng mga bantay; buong araw at buong gabi ay hindi sila tatahimik. Kayong [mga tagapamagitan] na nagpapaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga para sa inyong sarili; 7At huwag mo siyang bigyan ng kapahingahan hanggang sa gawin niya ang Jerusalem na isang papuri sa lupa [sa pagbabalik ni Jesus]. ( Isa. 62:6-7 , NAS )**

Sa unang 3 linggo ng pag-aanunsyo ng mabilis na ito noong Marso 7, mahigit **1 milyon** ang nakatakdang lumahok sa iba't ibang paraan.

Sa Mayo 7, higit sa **1 milyon** ang sasabak sa 21 araw na pag-aayuno na ito sa iba't ibang paraan (ang ilan ay mag-aayuno sa tubig, ang ilan ay sa mga gulay, o mga juice, o kumakain ng isang beses sa isang araw, at ang ilan ay "fast media" sa halip na pagkain, atbp.).

Ang **IHOPKC** prayer room ay nakatuon sa pagsamba at pagdarasal ng walang tigil 24/7 sa loob ng 3 linggo (Mayo 7-28) para sa Israel.

Mahigit 300 sa IHOPKC full-time ministry staff ang personal na nangako na nasa aming prayer room nang **6-12 oras sa isang araw sa lahat ng 21 araw**.

Nagpapasalamat ako sa kanilang tugon na isantabi ang marami sa kanilang mga normal na responsibilidad na gawin ito! Ang IHOPKC prayer room ay isa lamang sa **maraming HUB** na nakikibahagi dito. Para sa karagdagang impormasyon kung paano maaaring maging HUB ang iyong simbahan o ministeryo tingnan ang **Isaiah62Fast.com** o ang **Isaiah 62 Fast Facebook page** (<https://rb.gy/8orcjp>).

Ang **Isaiah62Fast.com** Tinutukoy ng website ang mga simbahan, ministeryo, pag-aaral sa Bibliya, grupo ng kabataan, atbp. na nagnanais na maging isang “HUB” na nagbibigay ng mga mapagkukunan ng ministeryo, regular na komunikasyon, atbp. sa pagpapakilos sa iba sa loob ng 21 araw (Mayo 7-28).

Kung gusto mong nakalista ang impormasyon ng iyong simbahan o ministeryo sa **Isaiah62Fast.com**, pagkatapos ay i-click ang link para sa karagdagang impormasyon.

**Isaiah62Fast.com** ay hindi tumutugon sa anumang **mga eschatological na posisyon** ngunit tinatawag ang mga mananampalataya mula sa lahat ng mga posisyon upang lumahok.

### Bakit 100 milyon?

Sa loob ng maraming taon, binigyan ng Panginoon ang iba't ibang tao ng bilang na **100 milyong tagapamagitan** para sa Israel sa iba't ibang paraan.

Si Eric Watt, Jason Hubbard (IPC), at ang koponan ay bumisita sa IHOPKC nang ilang beses sa nakalipas na mga taon.

Kinakatawan at regular silang nakikipag-usap sa mga lider na nangangasiwa sa **5,000+ na network ng panalangin na sama-samang kinabibilangan ng 130 milyong mananampalataya** (sa una ay nakita kong mahirap paniwalaan ang mga bilang na iyon). Sa kanilang kamakailang pagbisita (Dis. 2022), ibinahagi nila na ang mga pinuno ng 5,000+ prayer network na ito at ang 130 milyong tagapamagitan na konektado sa kanila ay magkakasamang **manalangin para sa parehong lugar ng mundo nang 4 na beses sa 2023** sa isang global mission initiative tinatawag na **110cities.com**. Ako ay nalulula habang iniisip ko na ito ang **unang pagkakataon sa kasaysayan** na mahigit **100 milyong** mananampalataya ang magdarasal para sa parehong heograpikal na lugar nang magkakasama sa parehong araw 4 na beses sa isang taon (tingnan ang Jn. 17:21-23).

Ang 100 milyong ito ay nanalangin para sa **China** noong Enero 22, 2023. Manalangin sila para sa **Gitnang Silangan** sa Abril 17, para sa **Israel noong Mayo 28**, at para sa **India** noong Oktubre 31. Ang 100 milyong mananampalatayang ito ay lubos na nakatuon kay Jesus at sa Dakilang Komisyon , ngunit marami sa kanila ay **hindi pa konektado sa biblikal na layunin ng Panginoon para sa Israel**.

Ngunit sa isang araw (Mayo 28) ang 100 milyon na ito ay manalangin para sa Israel tulad ng ginawa nila para sa China noong Enero 22.

Ngunit sa loob ng 21 araw bago ang Mayo 28, **1 milyon+** na mga tagapamagitan ang mag-aayuno at manalangin na humihiling sa **“Espiritu Santo na tambangan”** sila sa pamamagitan ng pagmamarka sa mga puso ng 100 milyon na ito para sa Kanyang mga layunin para sa Israel.

**Buod:** Sumali sa mahigit 1 milyon na magsasagawa ng panalangin para sa Israel bawat araw nang hindi bababa sa isang oras—mag-isa o kasama ng 2 o higit pa (Mt. 18:20) nang virtual o nang personal—upang manalangin para sa Israel AT hilingin sa Espiritu na markahan 100 milyon noong Mayo 28.

**BAKIT NATIN PINAHALAGAHAN ANG PAGDASAL PARA SA JERUSALEM AT ISRAEL?**

Ang pambansang pagsisisi ng Israel (Gawa 3:19) at pag-amin na si Jesus ay Mesiyas (Mt. 23:39) ay malalim na konektado sa ikalawang pagdating ni Jesus, ang Dakilang Utos, at “*buhay mula sa mga patay*” para sa buong lupa (Rom. 11). :15). Hindi babalik si Jesus hangga’t hindi kinikilala ng mga pinuno sa Jerusalem bilang Mesiyas ayon sa Awit 118:26.

**37“O Jerusalem, Jerusalem...39Hindi mo na Ako makikita [isang reperensiya sa pagbabalik ni Jesus] hanggang sa sabihin mo, ‘Pinagpala Siya [Jesus] na pumaparito sa pangalan ng Panginoon [kaya, kinikilala Siya bilang Mesiyas—Awit 118 :26].’” ( Mat. 23:37-39 )**

**19 Kaya’t magsisi kayo at magbalik-loob, upang ang inyong mga kasalanan [Israel] ay mabura, upang...**

**20Maaari niyang ipadala si Jesu-Cristo... 21na dapat tanggapin ng langit [panatilihin o panatilihin sa kanan ng Ama] hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng bagay, na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng...lahat ng Kanyang mga banal na propeta. ( Gawa 3:19-21 )**

15 Kung **ang pagtataboy sa kanila [Israel]** ay ang pakikipagkasundo ng sanlibutan, ano ang **magiging pagtanggap sa kanila [ng Israel] kundi ang buhay mula sa mga patay [kabilang dito ang kabuuan ng Dakilang Utos]? (Rom. 11:15)**

Naniniwala kami na ang 21-araw na **pandaigdigang Isaiah 62 Fast** na ito ay magiging catalytic sa pagpapabilis ng pag-uusap sa Bibliya tungkol sa Israel sa katawan ni Kristo sa mga bansa sa oras na ito. Ang pag-aayuno na ito ay magtatapos sa Linggo ng Pentecostes, Mayo 28. Sa araw na ito, 100 milyong mananampalataya ang sama-samang mananalangin para sa Israel bilang tugon sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan nina Jason Hubbard, Eric Watt, at ang pangkat ng “110 Lungsod” upang pakilusin sila sa ganitong paraan ng 4 **na** beses noong 2023. Tingnan ang [110 Cities.com](http://110Cities.com)—sa Abril 17, ang parehong 100 milyong mananampalataya ay mananalangin para sa buong Gitnang Silangan.

Ito ang **unang pagkakataon sa kasaysayan** na higit sa 1 milyon ang magpapatuloy 24 oras bawat araw sa loob ng 21 araw sa pananalangin para sa mga pangako ng Diyos para sa Israel. Ang katangi-tangi ng pagkukusa sa panalangin na ito ay mismong isang tanda ng mga panahon at isang pagpapabilis ng “*itinalagang panahon ng Diyos para sa isang henerasyong malilikha pa*” upang magkaisa sa Kanyang mga layunin para sa Israel (Awit 102:13, 18).

**13kaw ay...maaawa sa Sion [Jerusalem]; ang oras para paboran siya, Oo, ang takdang panahon, ay dumating na...**

**18 Ito ay isusulat para sa darating na henerasyon, upang ang isang bayang lilikhain pa ay magpuri sa Panginoon. (Awit 102:13-18)**

Ang 21-araw na pag-aayuno na ito ay isang **"pandaigdigang sandali ng Esther"** (Esth. 4:14-16) na magiging isang makabuluhang paunang bayad para sa huling pangwakas na pandaigdigang sandali ng Esther kung saan ang milyun-milyong mananampalataya ay magsasagawa ng panalangin, magsalita nang buong tapang para sa mga layunin ng Diyos para sa Israel (tulad ng nakikita sa Banal na Kasulatan), at tumayo kasama ng Israel habang dumarami ang anti-Semitism hanggang sa bumalik si Jesus (Zac. 14:1-5). Ang pag-aayuno na ito ay mahalaga din para sa ngayon habang ang Israel ay nahaharap sa ilang napaka makabuluhang mga salungatan.

**14 “Sapagkat kung mananatili kang tahimik [hindi tumutugon] sa panahong ito, lilitaw ang kaginhawahan at pagliligtas para sa mga Judio mula sa ibang lugar...sino ang nakakaalam kung naparito ka sa kaharian para sa panahong tulad nito?”**

**15 Pagkatapos, sinabi ni Esther na sumagot sila kay Mordecai: 16 “Pumunta kayo, tipunin ang lahat ng mga Judio... at mag-aayuno kayo para sa akin... Mag-aayuno kami ng aking mga alila...kaya pupunta ako sa hari...at kung ako ay mamatay, ako ay mamamatay!” ( Est. 4:14-16 )**

Lubos akong nagpapasalamat kay Tom at Kate Hess na namuno sa *Jerusalem House of Prayer* sa loob ng 36 na taon [[Jhopfan.org](http://Jhopfan.org)] at para kay Rick at Patricia Ridings na namuno sa *Succat Hallel* sa Jerusalem sa loob ng halos 20 taon [[succathallel.com](http://succathallel.com)] pati na rin sa iba pang mga ministeryo ng panalangin na naitatag sa nakalipas na 20+ taon.

Sa pag-aayuno na ito ay itinataas natin ang kataas-taasang kapangyarihan ni Hesus at nakatuon sa koneksyon ng pagpapala ng Diyos sa Jerusalem sa pagtupad sa Dakilang Utos. Marami pa tayong magagawa nang sama-sama sa “espíritu ng Juan 17:21-23” na pagkakaisa.

Mag-download ng libreng digital book na **Moravian Miracle** ni Jason Hubbard na naglalahad ng kahanga-hangang kuwento ni **Count Zinzendorf** na pinagsama ang 24/7 na panalangin (na nagpatuloy sa loob ng 100 taon) sa unang kilusang misyon ng Protestante sa kasaysayan. Hanapin ang PDF book na ito sa [Isaiah62Fast.com](http://Isaiah62Fast.com) o panoorin ang kanyang kuwento sa YouTube na “Zinzendorf the Rich Young Ruler” o panoorin ang mahusay na kamakailang panayam tungkol sa kanya sa [Remnant Radio](http://Remnant Radio).